

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ KHÓA III, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Báo cáo số 109/BC-HĐND ngày 11/12/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

I. Tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong toàn huyện, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác để tiếp tục duy trì kinh tế huyện nhà phát triển ổn định và đạt được những kết quả tích cực.

Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện được 1.759,437 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,308 triệu đồng/năm. Tổng diện tích gieo trồng thực hiện được 22.970 ha, tăng 1,07% so với cùng kỳ năm 2016; năng suất thu hoạch hầu hết các loại cây trồng đạt và vượt so với kế hoạch; từng bước xây dựng và mở rộng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; đã làm tốt công tác phòng chống dịch cho cây trồng, vật nuôi nên không có dịch bệnh xảy ra; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, trong năm có 15 doanh nghiệp và 02 hợp tác xã được thành lập; thu ngân sách trên địa bàn được 22.156 triệu đồng, đạt 94,48%

Nghị quyết; các công trình xây dựng cơ bản đều hoàn công, nghiệm thu, đưa vào sử dụng và thanh quyết toán đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng được tăng cường.

Ngành giáo dục tiếp tục được quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu dạy và học; chất lượng giáo dục các bậc học được duy trì ổn định. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm. Lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách người có công, đảm bảo an sinh xã hội; các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề được chú trọng thực hiện. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giữ vững ổn định. Duy trì nghiêm chế độ thường trực, trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017. Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính; giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Công tác tiếp dân được thực hiện nề nếp, đúng quy định. Tai nạn giao thông giảm 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục được cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là: Giá bán một số mặt hàng nông sản, giá heo hơi thấp và không ổn định đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa có nhiều mô hình, dự án hiệu quả được nhân rộng trên địa bàn; việc triển khai, giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia chậm; số thu cân đối điều tiết ngân sách huyện hưởng đạt thấp; việc triển khai các biện pháp nhằm rút ngắn sự chênh lệch về chất lượng giáo dục đại trà giữa các vùng gặp nhiều khó khăn và hiệu quả chưa cao; cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học, chăm sóc sức khỏe và phục vụ nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể thao cho nhân dân tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu và chưa đạt chuẩn theo quy định của từng ngành; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương triển khai chưa được quyết liệt, chưa mang lại hiệu quả cao; tình hình trật tự, an toàn xã hội còn những nhân tố gây mất ổn định, tội phạm về trộm cắp tài sản gia tăng.

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

1. Tổng giá trị sản xuất (theo giá So sánh 2010):	1.893,175	tỷ đồng;
2. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá SS 2010):	7,59	%
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản:	5,41	%